



ที่ 75/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมงานเทศกาลไทยชากะที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วย นางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ นางสาวพรรณณี สุวรรณธูปินตัน หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมะ และเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยชากะ 2024 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟ เมือง Tosu ติดกับสนามกีฬา Ekimae Real Estate Stadium ของทีมฟุตบอล Sagan Tosu จังหวัดซากะ ตามคำเชิญของนาย Yoshinori YAMAGUCHI ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ในฐานะประธานจัดงาน

จังหวัดซากะเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลไทยจากการจัดงาน Thai Fair ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) จากนั้น ก็จัดงานเทศกาลไทยชากะครั้งแรกในปี 2561 (ค.ศ. 2018) และจัดต่อเนื่องมาถึงปีนี้ เป็นครั้งที่ 8 โดยในปีนี้ จังหวัดฯ ได้ร่นกำหนดการจัดงานจากเดือนตุลาคมเป็นกรกฎาคม เนื่องจากจังหวัดซากะจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2567

กิจกรรมในงานเทศกาลไทยชากะครั้งนี้ประกอบด้วย การออกคูหาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไทย คูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย โดย ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ และคูหาของสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการสาธิตมวยไทย

ในปีนี้ งานเทศกาลไทยชากะจัดขึ้นในวันและสถานที่เดียวกันกับการแข่งขันฟุตบอล J League ระหว่างทีม Sagan Tosu กับทีม Sanfrecce Hiroshima ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้รับเชิญร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลนัดดังกล่าว พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ และนางสาว Reina WASHIO นักร้องชาวญี่ปุ่น ตลอดจนได้ให้กำลังใจนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมฝึกซ้อมกับทีม Sagan Tosu เป็นเวลา 1 สัปดาห์ด้วย

ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NHK World Japan และรายการ “ดูให้รู้” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ของไทย เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยฯ และแนวโน้มความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับซากะ โดยได้ชื่นชมจังหวัดซากะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลไทยมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็น แบบอย่างให้การจัดงานเทศกาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือชุมชนไทยในจังหวัดอื่น ๆ ของญี่ปุ่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานของ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

จากการจัดเก็บสถิติของจังหวัดซากะ ตลอดทั้งวันของการจัดงานเทศกาลไทยชากะ 2024 มีผู้เข้าร่วมกว่า 14,000 คน

* * * * *

31 กรกฎาคม 2567





